

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 8 năm 2022

*
Số: 50-BC/ĐĐHĐND

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN THÁNG 7

1- Công tác phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030; Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;...

2- Công tác lãnh đạo, kiểm tra của Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X

Tổ chức Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X; xem xét các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 05 nhóm vấn đề được đồng đảo cử tri và dư luận xã hội quan tâm; nhiều đại biểu cũng tích cực phát biểu thảo luận, tranh luận về báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công của UBND Tỉnh; các đại biểu HĐND Tỉnh đã xem xét thông qua 27 Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng liên quan rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ký và ban hành Nghị quyết đúng quy định.

b) Công tác thông tin, dân nguyện

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư theo luật định.

Tiếp tục phối hợp, nắm bắt thông tin tình hình Nhân dân và dư luận cử tri trên địa bàn Tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng phối hợp thực hiện chuyên mục: “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 7 năm 2022 với chủ đề: “*Hoạt động nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV*”.

Công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Trong tháng đã tiếp và hướng dẫn 06 lượt công dân; tiếp nhận 28 đơn; xử lý chuyển 13 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 09 đơn; lưu 06 đơn. Nhận trả lời phúc đáp của cơ quan thẩm quyền 03 đơn.

c) Hoạt động giám sát thường xuyên và công tác khác

Đảng đoàn HĐND Tỉnh báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; báo cáo thực hiện Chương trình 46-CTr/TW ngày 22/02/2022 của Bộ Chính trị về kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022.

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Văn bản gửi Ban Công tác đại biểu góp ý dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động giám sát của HĐND. Kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động HĐND cấp Tỉnh năm 2022.

Cho chủ trương đối với đề nghị của UBND Tỉnh về việc bổn trí tăng thu vốn xổ số kiến thiết năm 2020.

Tham dự kỳ họp định kỳ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố; tham dự và phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc họp, hội nghị do Trung ương và địa phương tổ chức.

2.2- Lãnh đạo công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của cơ quan.

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tiếp tục lãnh đạo theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Phối hợp với Đảng Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Hội đồng nhân dân Tỉnh; lãnh đạo các chi bộ chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự, tổ chức Đại hội đảng viên các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo Kế hoạch.

3- Đánh giá chung

Trong tháng 7 năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; nhiều hoạt động trọng tâm đã được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Hoạt động nổi bật là việc tổ chức thành công chương trình Kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X, kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; kịp thời ban hành các chính sách, quy định để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương và các chính sách mang tính đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh việc tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh không ngừng phát huy vai trò trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong công tác tổ chức Kỳ họp thứ tư còn một số hạn chế: đối với trình tài liệu phục vụ kỳ họp được các ngành có liên quan chuẩn bị chậm, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến kế hoạch tham vấn, thẩm tra của các Ban HĐND Tỉnh; việc tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân chưa thật đầy đủ; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, nhưng việc truy vấn, phản biện lại chưa nhiều; việc cập nhật các tài liệu kèm theo hồ sơ dự thảo Nghị quyết và các văn bản UBND Tỉnh trả lời Thường trực và các Ban HĐND Tỉnh vào phần mềm kỳ họp không giấy (VNPT e-Cabinet) tại kỳ họp chưa đầy đủ;...

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 8

Trong tháng 8 năm 2022, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong như sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị

quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân.

2. Ban hành kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát về hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn nâng cao 2021 - 2026.

3. Tổ chức khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tạm giam, tạm giữ và đặc xá, giảm án tù, tha tù trước thời hạn (kết hợp khảo sát mô hình người hoàn lương). Ban hành báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

4. Chuẩn bị các nội dung liên quan việc tổ chức kỳ họp đột xuất của Hội đồng nhân dân Tỉnh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

5. Phối hợp tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND Tỉnh và chuyển UBND Tỉnh giải trình theo quy định.

6. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Đảng đoàn HĐND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, phân công Ủy viên Đảng đoàn phụ trách theo dõi, hướng dẫn cơ sở.

7. Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh hướng dẫn Thường trực HĐND các huyện, thành phố bổ sung chương trình giám sát năm 2023 nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

8. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo quy định.

9. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục "Đại biểu dân cử với cử tri" kỳ tháng 8 năm 2022, thực hiện đổi mới, cải tiến nội dung các chuyên mục tiếp theo.

10. Lãnh đạo công tác tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân theo quy định.

11. Tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về "*công tác giám sát phục vụ công tác thẩm tra để ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh*".

12. Thực hiện công tác cán bộ; các việc khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy,
- Thành viên Đảng đoàn HĐND,
- Lưu VT, Đảng đoàn.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền